

ส่งออก GDP ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2020 ของเมืองในภาคเหนือของจีน



รายงานเศรษฐกิจของจีนรายเมืองในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 พบว่า ปัจจุบันเมืองในเขตภาคเหนือของจีนที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP แข็งแกร่งมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน เมืองชิงต้าว เมืองเจิ้งโจว เมืองจีหนาน เมืองซีอาน เมืองเยียนไถ เมืองสวีโจว เมืองถางซาน และเมืองต้าเหลียน ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้มีเมืองถางซานขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 9 และเมืองต้าเหลียนตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 10

สำหรับกรุงปักกิ่ง ยังคงเป็นผู้นำด้านความเจริญของเศรษฐกิจของภาคเหนือในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 นี้ โดยพบว่า GDP ของกรุงปักกิ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 11.25 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ มหานครเทียนจิน มูลค่า 1.5 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 6.75 ล้านล้านบาท ขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ GDP ของกรุงปักกิ่งสูงติดอันดับ 2 ของประเทศ รองลงมาจากมณฑลเสฉวนซึ่งมี GDP สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยกรุงปักกิ่งยังเป็นเมืองเดียวในภาคเหนือที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่มี GDP สูงสุดในประเทศ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 4.5 บาท)

เมื่อพิจารณาเมืองในอันดับอื่นๆ ของภาคเหนือพบว่า อันดับ 3 และ 4 เป็นของเมืองชิงต้าวและเมืองเจิ้งโจว มี GDP มูลค่าใกล้เคียงกันราว 800,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท ขณะที่อันดับ 5 และ 6 เป็นของเมืองจีหนานและเมืองซีอาน มี GDP มูลค่าประมาณ 700,000 ล้านหยวน หรือ 3.15 ล้านล้านบาท ตามมาด้วย เมืองเยียนไถ เมืองสวีโจว เมืองถางซาน และเมืองต้าเหลียน ซึ่งมี GDP ราว 500,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 2.25 ล้านล้านบาท

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ



เมื่อย้อนดูสถิติ GDP ในปี 2019 ของเมืองในภาคเหนือ พบว่า มี 4 เมืองที่มี GDP มีมูลค่าทะลุหน่วยล้านล้านบาท ได้แก่ กรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน เมืองชิงต้า และเมืองเจิ้งโจว โดยในปีที่ผ่านมา GDP ของกรุงปักกิ่งเท่ากับ 3.54 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 15.93 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากรุงปักกิ่งไม่เพียงแต่จะมีขนาดของประชากร ปริมาณของเงินทุน และจำนวนของบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงเท่านั้น แต่ยังมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกที่ขยายตัวสูงมากจนทำให้ติดอันดับเมืองผู้นำด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือทุกปี

สำหรับมหานครเทียนจินในปี 2019 มี GDP เท่ากับ 1.41 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6.35 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือ และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ แต่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 นี้ มหานครเทียนจินถูกเมืองหนานจิงแซงหน้า ทำให้ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 11 ของประเทศ โดยสถาบันวิจัยการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม แห่งสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน (Institute for Urban and Environmental Studies Chinese Academy of Social Sciences) วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่มหานครเทียนจินถูกเมืองหนานจิงแซงหน้า เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองในภาคเหนือมีการเติบโตค่อนข้างช้า และต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมเคมีหนัก ประกอบกับต้องเผชิญกับการถูกเมืองที่มีศักยภาพในภาคเหนือแซงหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมืองชิงต้าและเมืองเจิ้งโจวที่มี GDP สูงกว่า 1.1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 4.95 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้เริ่มจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับตัวขยับเข้าใกล้มหานครเทียนจินมากขึ้นทุกที

เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองชิงต้ากับมหานครเทียนจินพบว่ามี GDP ใกล้เคียงกัน ขณะที่เมืองเจิ้งโจวมีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้แซงหน้ามหานครเทียนจินได้มากกว่า เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน มีสถานะของศูนย์โลจิสติกส์ที่นับวันยิ่งดีขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาของเมืองเจิ้งโจวในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาดีกว่มหานครเทียนจินเป็นอย่างมาก โดยมหานครเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่เพียง 10,000 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ แต่มีรัศมีและพื้นดินโดยรอบที่มีขนาดเล็ก ทำให้เสียเปรียบในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ พบว่าเมืองที่มี GDP แข็งแกร่ง 10 อันดับแรกของภาคเหนือ มี 5 เมืองที่มีแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน ได้แก่ เมืองซีอาน เจิ้งโจว จีหนาน ชิงต้า และเยียนไถ ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีทำเลและภูมิประเทศที่ดีสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมืองที่เป็นระดับเมืองรอง (Sub-provincial City) ถึง 4 แห่ง ด้วยกัน แต่มีเพียงเมืองต้าเหลียนเท่านั้นที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของเมืองที่มี GDP แข็งแกร่งของภาคเหนือ โดยรั้งตำแหน่งอันดับ 10 แสดงให้เห็นว่าเมืองต้าเหลียนเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ



สำหรับข้อมูล GDP ของเมืองอื่นๆ ของภาคเหนือในปี 2019 พบว่า เมืองเลินหยางมี GDP เท่ากับ 647,030 ล้านบาท หรือประมาณ 2.91 ล้านล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 11 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 32 ของประเทศ เมืองฉางชุนมี GDP เท่ากับ 590,410 ล้านบาท หรือประมาณ 2.66 ล้านล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 12 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 34 ของประเทศ ส่วนเมืองฮาร์บินมี GDP เท่ากับ 524,940 ล้านบาท หรือประมาณ 2.36 ล้านล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 15 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 42 ของประเทศ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งมหาวิทยาลัยจีหลิน วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดอันดับเมืองที่มี GDP สูงสุด 10 อันดับแรกในภาคเหนือจำนวนไม่มาก มีสาเหตุมาจากการที่เมืองส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเติบโตค่อนข้างช้า และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ว่าในภูมิภาคนี้จะมีเมืองรอง (Sub-provincial City) มากถึง 4 แห่ง แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์สำคัญเท่ากับเมืองในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) โดยยังคงพบว่าเมืองรอง (Sub-provincial City) ทั้ง 4 แห่งของภาคอีสาน ส่วนใหญ่พึ่งพาการเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมเก่าและอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการผลิตเป็นสำคัญ ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง และอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ ล้วนกระจุกตัวอยู่ที่เมืองศูนย์กลางแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) โดยเฉพาะบริการด้านการเงิน และบริการทางการค้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับอีก 3 เมือง ในอันดับ 7 – 9 ของภาคเหนือ ได้แก่ เมืองเยียนไถ สวีโจว และถางชาน ล้วนแต่เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเช่นกัน โดยในอดีตก่อนที่เมืองจีหนานกับเมืองหลายอู่ของมณฑลซานตง จะยุบรวมกันทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้น พบว่าเมืองเยียนไถ คือ เมืองที่มี GDP สูงเป็นอันดับ 2 ของมณฑลซานตงรองลงมาจากเมืองชิงเต่า ในขณะที่เมืองถางชาน ซึ่งเป็นอีกเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมหนักกลับเป็นเมืองมี GDP ใหญ่ที่สุดในมณฑลเหอเป่ย์เป็นเวลานานหลายปี โดยเมืองถางชานเป็นเมืองพื้นฐานอุตสาหกรรมเก่าของจีนและมีพื้นฐานการพัฒนาที่ดี ขณะที่เมืองเยียนไถตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาสูงของจีนและเป็นเมืองเปิด ทำให้มีโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมได้อีกมากเช่นเดียวกับเมืองสวีโจวที่ถือเป็นเมืองเชื่อมต่อของมณฑลซานตง มณฑลเจียงซู มณฑลเหอหนาน และมณฑลอานฮุย จึงถือเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่สำคัญเหล่านี้ และด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมืองเยียนไถ สวีโจว และถางชานจะติดอันดับเมืองที่มี GDP สูงใน 10 อันดับแรกของภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม เมืองถางชาน มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หลักของกลุ่มเมืองศักยภาพ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย์ ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเมืองถางชานจะสามารถบรรลุการยกระดับอุตสาหกรรมขั้นสูงขึ้นไปอีก ซึ่งทำให้เมืองสวีโจวและเมืองเยียนไถจำเป็นต้องเพิ่มระดับความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมือง ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเป็นเมืองศูนย์กลางและดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองให้สูงขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center - Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Qingdao, 226071

Tel: +86-532-68621206
E-mail: qingdao@ditp.go.th
Facebook: @ditpqingdao
Wechat Official:



ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ภาพรวมของ GDP จีน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 มีมูลค่า 72.2786 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 325.2537 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (YoY) เนื่องจากประสบกับวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกที่ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศหดตัวลง แต่อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคเป็นครั้งแรกและสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดี ทำให้สามารถฟื้นตัวและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้อย่างรวดเร็วสวนกระแสโลก เนื่องจากจีนมีนโยบายในการผลักดัน และฟื้นฟูให้เศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตไปในทิศทางที่ดี อาทิ การจัดตั้งเขตนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบครบวงจร การสนับสนุนการค้าเพื่อการแปรรูป (processing trade) การจัดตั้งเขตสาธิต 10 แห่งเพื่อส่งเสริมการนำเข้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวมถึงฐานอุตสาหกรรมเก่าในภาคตะวันออกเฉยเหนือที่ครอบคลุมด่านนำเข้าทั้งท่าเรือทางทะเล ทางบก และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการนำเข้า ซึ่งได้ส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านนวัตกรรมการค้า¹ เป็นต้น ซึ่งนโยบายทางการค้าต่างๆ และรายงานสถานการณ์ GDP ของเมืองทางภาคเหนือของจีนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทย ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการค้า การลงทุนกับเมืองทางภาคเหนือของประเทศจีน ซึ่งถือได้ว่าหลายเมืองเป็นตลาดใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสในการขยายการค้าทั้งสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร ธุรกิจบริการร้านอาหาร สินค้าเกษตรสำคัญอย่างยางพารา มันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากนโยบายความร่วมมือด้านการค้าของจีน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละเมืองเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรปรับปรุงกลยุทธ์และกำหนดแผนการเจาะตลาดด้วยความรอบคอบ พร้อมทั้งปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศจีนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถส่งออกสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และสร้างความได้เปรียบในการส่งออกเหนือคู่แข่งที่ยังอาจประสบกับปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 และมีข้อจำกัดด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ในขณะนี้

แหล่งที่มา <https://finance.sina.com.cn/roll/2020-11-16/doc-iiznctke1607244.shtml>

¹ รายงาน “จีนจัดตั้งเขตสาธิต 10 แห่งเพื่อส่งเสริมการนำเข้า” ของ สพต. ณ กรุงปักกิ่ง 13 พ.ย.63

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center - Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Qingdao, 226071

Tel: +86-532-68621206
E-mail: qingdao@ditp.go.th
Facebook: @ditpqingdao
Wechat Official:

